

โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นมุมมองในการแก้ไขปัญหาประชาชนแบบองค์รวม (Holistic) ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านใดด้านหนึ่ง จึงจำเป็นต้อง ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายระดับอำเภอมีส่วนร่วมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของ ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคท้องถิ่น ตลอดจนโรงเรียน หรือวัดและภาคส่วนอื่นตามรูปแบบประชารัฐ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) โดยยึด “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง”

เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์ สูงสุด และเกิดกลไกที่จะมุ่งเน้นจะมุ่งตอบสนองการจัดการปัญหาตามสภาพความเป็นจริงของพื้นที่ได้มากขึ้น โดย ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสระแก้ว ได้กำหนด ประเด็นการขับเคลื่อน จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒) มหัตถรณรงค์ ๑๐๐๐ วัน สู่ ๒๕๐๐ วัน และ ๓) คนเมืองสระแก้วใส่ใจ ห่วงใยกัน ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้วในฐานะ สำนักงานเลขานุการ จึงได้จัดทำ “โครงการ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชน ด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบสุขภาพอำเภอ และบริหารจัดการแก้ปัญหาในพื้นที่แบบองค์รวม ดังคำขวัญ “คน อำเภอเดียวกัน ไม่ทอดทิ้งกัน คนไทยใส่ใจดูแลกัน”

วัตถุประสงค์

๑. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านคณะกรรมการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
๒. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

๑. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสระแก้ว จำนวน ๒๑ คน
๒. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ๖ แห่ง ตำบลละ ๒๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน

วิธีดำเนินการ

๑. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองสระแก้ว กำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ได้แก่ ๑) การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒) มหัตถรณรงค์ ๑๐๐๐ วัน สู่ ๒๕๐๐ วัน และ ๓) คนเมืองสระแก้ว ใส่ใจ ห่วงใยกัน และอื่นๆ ให้เป็นรูปธรรม
๒. การดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับตำบล ให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน ระดับอำเภอแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗

สถานที่ดำเนินโครงการ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

๑. อำเภอเมืองสระแก้วมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอและระดับตำบล ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามประเด็นปัญหาของอำเภอเมืองสระแก้ว แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
๒. มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่ระดับตำบลสอดคล้องกับการดำเนินงานระดับอำเภอแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม
๓. มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินผลโครงการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ	ตัวชี้วัด	เกณฑ์	แหล่งข้อมูล	เครื่องมือ/วิธีการ	การวิเคราะห์ข้อมูล
๑. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ	อำเภอเมืองสระแก้วมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอขับเคลื่อนการดำเนินงาน ๑.การควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒. มหัทศจรรย์ ๑๐๐๐ วัน สู่ ๒๕๐๐ วัน ๓.คนเมืองสระแก้วใส่ใจห่วงใยกัน แบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม	๓ ประเด็น	- สรุปรประชุมประเด็นการขับเคลื่อน	- แผนการขับเคลื่อน	จำนวน
๒. เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม	๒.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ๖ แห่ง ตำบลละ ๒๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๖ คน	๖ แห่ง	- คำสั่ง พชต.	- คณะกรรมการ พชต.	จำนวน

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

บูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวคิด และทักษะด้านบริหารการจัดการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้เหมาะสมกับพื้นที่ และเกิดความร่วมมือในการดูแลประชาชนในพื้นที่


แผนบริหารความเสี่ยง


ความเสี่ยง	การบริหารจัดการ
-การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด	-กำหนดกรอบการดำเนินงานให้ชัดเจน
-กลุ่มเป้าหมายติดราชการ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย	-ประสานกลุ่มเป้าหมายโดยกำหนดวันให้ชัดเจน แจ้งผู้บริหารทราบเพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรมย้อนหลัง
-การจัดกิจกรรมล่าช้าไม่ตรงตามแผนที่กำหนด	-ประสานผู้บริหารเพื่อทราบ

งบประมาณ

งบประมาณจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จำนวนเงิน ๓๑,๘๓๐ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดงบประมาณแนบท้ายนี้

****หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวจ่ายแทนกันได้**

ลงชื่อ  ผู้เขียนโครงการ
(นายวิทยา สิทธิประภา)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้เสนอโครงการ
(นายคำรณ สมยา)
ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายชัยรัตน์ สมบูรณ์ธนกิจ)
ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ
(นายวิทยา หอมฉุน)
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ